



สรุปการปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ ๓๖

๘๕ ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยแก่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน

ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

**ปาฐกถาพิเศษ โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง EH 105 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ**

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้ปาฐกถาพิเศษ งานเลี้ยงภาคค่ำในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวให้เกิดความรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม เช่น โครงการ “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ร่วมกับ ททท. เพื่อลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาขยะของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการทำกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ซึ่งมีกำหนัดดำเนินการลดการสร้างขยะ หรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) และการใช้วัสดุสำหรับทดแทนพลาสติก เช่น การใช้ถุงผ้า, ขวดน้ำพกพา, กล่องข้าวพกพา, หลอดดูดน้ำจากวัสดุธรรมชาติ การใช้ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมอบปันโต จำนวน 500 เถา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เมลามีนสำหรับใช้ใส่อาหารและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่จาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บมจ.ศรีไทยซูเปอร์แวร์ เพื่อส่งต่อให้แก่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการกระจายนำไปใช้ยังสถานที่ท่องเที่ยว: อุทยานแห่งชาติต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศได้ประกาศงดการนำโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือ Single Use Plastic เข้าไปในเขตอุทยาน เนื่องจากโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ก่อให้เกิดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม มากกว่าปีละ 2 ล้านตัน ขยะพลาสติกถุงหูหิ้วใช้ครั้งเดียวทิ้งถึง 1.2 ล้านตันต่อปี ซึ่งขยะพลาสติกเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าและสัตว์ป่า ดังนั้น โครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะพลาสติกและลดการเสียชีวิตของสิ่งมีชีวิตในเขตอุทยานแห่งชาติ และรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานเพื่อรักษาระบบนิเวศป่าและชีวิตสัตว์ป่าต่อไป

2. การท่องเที่ยวเมืองรอง

การท่องเที่ยวเมืองรอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่ใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยขอให้หอการค้าไทยร่วมมือกับสมาชิกในจังหวัดในการ ประชาสัมพันธ์ของดีในจังหวัด โดยเน้นการช่วยเหลือท้องถิ่น ในการใช้นโยบาย ไทยเท่ อาทิ การอาบน้ำให้ช้าง ใส่เสื้อผ้าไทย เป็นต้น และในอีก 5 ปีข้างหน้า จะผลักดันการเพื่อทำงานด้านบริการบนรถไฟ โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาด้านการขายสินค้าและระบบขนส่งในท้องถิ่น

สำหรับกรณีเหตุการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สร้างความตื่นตระหนกแก่นักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนหายไป แต่ภายหลังจากการสร้างเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 10% และยังมีนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงเข้ามาอีกถึง 23% โดยคาดการณ์ว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวถึง 35 ล้านคน และจะมีการต้อนรับและถ่ายรูปแบบบุคคลที่เข้ามาในประเทศไทยในอันดับที่ 35 ล้าน (นับจากบุคคลที่เดินทางเข้ามาผ่านทาง ตม.)

3. การเพิ่มความถี่ของการเดินทาง สำหรับหนังสือเดินทางที่ขอรับการตรวจลงตราแบบสามารถเดินทางได้ครั้งเดียว (Single Entry Visa)

จากเดิมที่สามารถเดินทางได้ 1 ครั้ง เป็นสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 ครั้ง (Double Entries Visa) ภายใน 6 เดือน โดยคิดค่าธรรมเนียมอัตราเดิม คือคนละ 1,000 บาท โดยกำหนดระยะเวลาการขอรับการตรวจลงตราที่สถานทูตเป็นระยะเวลา 2 เดือน

4. การอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรซ้ำอีก (Re-Entry Permit)

ด้วยการให้อนุญาตครั้งเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีวีซ่าอยู่แล้ว (ทั้งแบบ TR และ VoA) โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของไทย และสามารถกลับเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยได้อีก โดยไม่ต้องขออนุญาตอีกครั้ง และสามารถรักษาสถานะการอยู่ในประเทศไทยตามระยะเวลาคงเหลือที่กำหนดในวีซ่าเดิม

5. แก้ไขหลักการกฎกระทรวงมหาดไทยในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 30 วัน (ผ.30)

ซึ่งจะเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทางบก สามารถเข้ามา ในประเทศไทยด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี ปฏิทิน

6. โครงการห้องน้ำสาธารณะ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ King Power ออกแบบห้องน้ำให้มีห้องน้ำหญิงมากกว่าห้องน้ำชาย ไม่เก็บเงินค่าใช้บริการ และจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษา นอกจากนี้ บริษัท SCG. ยังได้ออกแบบห้องน้ำเพื่อให้คนทั้งมวลใช้งานภายใต้ โครงการ ห้องสุขาสโมสรม โดยมีกรอบออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนทุกเพศทุกวัย

.....